

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v tiếp tục rà soát, cập nhật điều chỉnh, bổ sung các hộ dân vào Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi: UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh.

Thực hiện Thông báo số 74/TB-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện thuộc Đề án rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào Đề án và có Tờ trình số 255/TTr-SNN&PTNT ngày 12/7/2024 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Hồ sơ điều chỉnh Đề án đã được UBND tỉnh tổ chức nghe và thống nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2024 (ngày 26/8/2024). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã gây sạt lở đất, đá trên địa bàn nhiều huyện, phát sinh thêm nhiều hộ dân có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân. Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện thuộc Đề án triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các hộ dân có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai sau cơn bão số 2 và cơn bão số 3; đồng thời đề xuất các hình thức bố trí tái định cư phù hợp và xác định kinh phí hỗ trợ để tổng hợp vào Đề án. Trường hợp bố trí TĐC liên kề, TĐC tập trung đề nghị các huyện xác định vị trí, diện tích dự kiến thực hiện khu TĐC và tính toán sơ bộ kinh phí GPMB để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 13367/UBND-VX ngày 12/9/2024 về việc khẩn trương hoàn thành việc rà soát,

thẩm định và trình phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn đề nghị hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện nêu trên khẩn trương rà soát, lập danh sách đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ thuộc diện tái định cư xen ghép theo Đề án gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp. Trong đó, đề nghị phân loại danh sách các hộ dân đã thực hiện di chuyển đến nơi ở mới trước ngày 30/3/2024 và các hộ dân chưa thực hiện di chuyển kể từ ngày 30/3/2024 - ngày ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn bản của các huyện đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày **16/9/2024** để tổng hợp, báo cáo.

Đề nghị UBND các huyện khẩn trương, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Nguyễn Đức Cường;
- Lưu: VT, PTNT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường